

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

## เรื่องทำดี มีสติให้มาก

อาทิตยน์นี้ไม่สบายตลอดอยู่ลึกๆ ฉันทก็ไม่ฝึนละ มันฝึนก่อนฉันท เราก็อฝึนเสีย เล็กน้อยแล้วหยุด เป็นอาทิตยน์เต็มๆ อยู่ลึกๆ พุดยากอยู่ แต่เราพุดนี้เราไม่พุดเพื่อความกังวลแก่ท่านทั้งหลายนะ ทั้งแก่ตัวเองทั้งครูบาอาจารย์ก่อความกังวลแก่กันไม่เหมาะ เรื่องทำความดี มีสติให้มากขึ้นเหมาะ

เอ้ เมื่อวานไปไหนนะ เอาของไปส่งโรงพยาบาล ส้มแล้ว ไปแต่ละวันๆ ไปแต่ละโรงๆ โรงพยาบาล ส่วนมากไปโรงพยาบาลอำเภอ จังหวัดไม่เข้า เช่นอย่างอุดรไม่ค่อยให้ละ มันพาดเงินเราไปเท่าไรอุดร (เฉพาะเครื่องมือตา ๔๘,๕๐๐,๐๐ บาท โรงพยาบาลศูนย์อุดร) อันนี้เราพิจารณาไว้เลย เพราะเห็นเป็นความจำเป็นมาก เป็นโรงพยาบาลศูนย์ด้วยก็เลยให้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับตาเราบอกว่าเราให้ครบ พอขาดอะไรหมอเห็นสมควรเครื่องมือนี้เกี่ยวกับเรื่องตาอะไรดีให้เอามาๆ เมื่อหมอรับรองแล้วก็ให้ส่งบิลมาหาเรา เราก็อส่งเช็คไปทางบริษัทต่างๆ เขา ที่ส่งไปอย่างนั้นสบายนะไม่เคยมีอะไรต่อว่ามาไม่มี พอส่งเช็คไปหาบริษัทนั้นๆ แล้วเจียบ แสดงว่ารับเรียบร้อยๆ ทางนี้เขาส่งบิลมาทางโรงพยาบาล ราคาเท่าไรเครื่องมือนั้นๆ ส่งมาหาเรา เราก็อส่งเช็คไป

นาฬิกา ๘ โมงครึ่งแล้ว ทั้งพุดทั้งดูนาฬิกา มีแต่งานรัดคออยู่ตลอดนะ เราทำเต็มกำลังความสามารถของเราต่อโลก เฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราทุกภาคครอบคลุมเลย มีความจำเป็นที่ไหนมาๆ ไม่ว่าภาคไหนมาต้องให้เหมือนกัน เรียกว่าในขอบเขตของเมืองไทยเรานี้ส่งทั่วถึงหมดทุกภาค

เมืองนอกมีแต่เวียงจันทน์ไม่มากนัก เท่าไรเมืองนอก เวียงจันทน์นี้ (ศูนย์ปั้นปูน เฉพาะเครื่องมือตา ๓๐ ล้านบาท และของที่ให้หลายสิบล้านรถ) มันก็เป็นกรรมอันหนึ่ง เขาว่าใช้หวัดนกเราก็อใจทันที มันตะกอนอยู่ภายในประเทศของมัน คนหนึ่งก็คิดวางคนหนึ่งจะเอาของเรา เพราะเราเปิดทางไว้ให้ ไม่อย่างนั้นเราให้จะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านละ อันนี้ฟังได้ ๓๐ ล้าน พอดีใช้หวัดนกมาตะเอาล้มเลย จากนั้นเอาของใส่คันรถๆ ดูเหมือน ๕ หรือ ๖ คัน ทางนั้นไม่ได้ก็โดดใส่ทางภาคเหนือเชียงใหม่ ยกให้หมดเลย ใช้หวัดนกไม่ได้นะ ออกจากนั้นกลับมาขึ้นภาคเหนือ ไปสองชุดนะรถสิบล้อๆ ๕ คัน ๖ คัน

(เสียงหมาเห่า) จะออก คอยฟังเสียงหมา พอได้ยินเสียงหมาแล้วอีกทีก็ขึ้นเลย เขารับพรอีกทีก็ขึ้น มันรู้เวลาให้พร พอได้ยินเรา ยถา ขึ้นหรือว่า อิจฉินต์ ขึ้นเขาจะเห่า

อีกทีก็ เป็นวาระของเขา พวกนี้ใครซี้เกียจเรียนหนังสือให้มาเรียนกับหมาเรานะ เขารู้ พวกนี้ไม่เป็นทำเป็นทางอะไร สู้หมาเราไม่ได้ อันไหนเก่งกว่าก็ต้องบอกว่าเก่งกว่าซิ เข้าใจไหม

ระยะนี้มันเป็นอยู่ในธาตุ บอกใครไม่ได้หากรู้้อยู่ภายใน เป็นอยู่ภายใน ไม่ได้ ออกมาภายนอก เป็นอยู่ภายใน วงนี้ละ เมื่อวานขึ้นไปบึงกาฬ เอาของไปเทลง โรงพยาบาลบึงกาฬ เมื่อวานไปไหน (วัดป่าสุทธาวาส) ไปสุทธาวาสเมื่อวานนะจำไม่ได้ ไปไหนมาจำไม่ได้ บทเวลาจะไปเรอบอกว่าจะไปนั่น พอไปถึงครึ่งทางระลึกไม่ได้ เอ้ เราจะไปไหนวันนี้ เป็นแล้วนะหัดเข้ามาความจดความจำ มันเปลี่ยนแปลงของมัน เหมือนกับใบไม้ผลัดใบเรื่อย ๆ ผลัดใบเรื่อย ๆ ผลัดไปผลัดมาก็ตาย อันนี้มันก็เปลี่ยน สภาพของมันอย่างนั้นเหมือนกัน แต่จิตไม่มี

พูดตรง ๆ มันจวนจะตายแล้ว พูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเอาเป็นคติเครื่อง เตือนใจ การประกอบความเพียรนี้เราเอาตายสู้เลยนะ บทเวลาจะเอาสุดท้ายก็คือพัด กับกิเลสเอานิพพานในชาตินี้ ให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ให้ได้ ว่าอย่างนั้นเลย พอ ว่าปัสกแล้วที่นี้ขาดสะบั้นเลยนะความเพียร ไม่มีถอยเลย ไปจุดงค์ไปองค์เดียว ๆ พอ แม่ครูจารย์ท่านเสริมเลยนะ ท่านมหาให้ไปองค์เดียว ใครอย่าไปยุ่งท่านนะ เพราะท่านรู้ ความตั้งใจของเรา

อยู่กับหมู่กับเพื่อนในวัดเราหนักมาก ท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ที่ตาสอดส่องมอง นั้นมองนี้กับพระกับเณรเป็นเราละ พระเณรกลัวเรามากกว่าท่าน คือท่านอยู่นั้นท่านไม่ ค่อยลงมา กลัวลึก ๆ กลัวครอบไปหมด เราที่ส่องนี้ซิกกลัวมาก พระเณรเห็นเรานี้หลบ ปืบ ๆ เอาจริงเอาจังทุกอย่างนะ ไม่ได้เหลาะแหละ เวลาออกภาวนาก็ไปองค์เดียว ไม่ให้ ใครไปด้วย เดินจากนี้ไปถึงบ้านนั้น เดินจากบ้านนั้นถึงบ้านนั้นมีแต่เดินจงกรมคนเดียว มันเป็นน้ำไหลช่องเดียวแรง ถ้าเป็นสององค์สามองค์ไม่เป็นท่า น้ำไหลบ่าไม่ดี ประกอบ ความเพียรต้องอย่างนั้นซิ เอาจริงทุกอย่างนี้สัจอันนี้เป็นจริงอย่างนั้น

พระเณรในวัดนี้บอกตรง ๆ เลยกลั๊วะนะ ไม่กลัวไม่ได้ ไม่ได้พูดถึงสองสามคำ อะไรสอนเรียบบร้อยแล้วผิดเหวอไล่ออกจากวัดเลย ถ้าเหตุผลเราแน่นอน ไล่ออกจากวัด เลย เราไม่รอใคร มากี่มาเอง เราไปหาครูบาอาจารย์เราก็ไปเองของเรา นี้ก็มาเองตั้งใจ ศึกษาหรือไม่ศึกษา จะมาอึดอาดเนือยนายไม่ได้เดี่ยวไล่ออกจากวัด เพราะอันนี้ทำมา ไม่ได้ทำแบบนั้นนี่ เวลามาเห็นมันขวางตา มองดูอย่างทุกวันนี้หลับตาดูเอานะ ถ้าลืมตา ไม่ได้พระจะหนีจากวัดหมด ถูกลั๊วะ เราแก่แล้วก็เลยไม่เอาไหนละ ปล่อยไปตามเรื่อง นอกจากมันรุนแรงก็เอาบ้าง มาจุ่นจ้านจะได้อะไรมาวัด ทำความเพียรอึดอาด ๆ

ฟังหมามันจะรับพระนะ พอเริ่มให้พรมันรู้ทันทีหมา อีกทีก็ขึ้นเลย

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่  
[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)  
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*  
พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ